

# XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA

**Trương Thông Tuấn**

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

## I. GIỚI THIỆU

Thị xã Gia Nghĩa từ khi thành lập và chính thức trở thành đô thị trung tâm của tỉnh lý (27/6/2005), được sự quan tâm của nhiều cấp lãnh đạo và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đã và đang không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh... Tốc độ đô thị hoá diễn ra tương đối nhanh chóng, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị đã tạo ra cho thị xã Gia Nghĩa một diện mạo mới mẽ, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, do đặc điểm về phân bố dân cư, thành phần dân tộc, thành phần kinh tế và đặc trưng văn hoá của các dân tộc trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa và một số các nhân tố khác, làm cho quá trình xây dựng thực hiện NSVHVMĐT gặp không ít những khó khăn, thách thức và bộc lộ một số hạn chế nhất định.

Công trình đi vào nghiên cứu ba nội dung cơ bản: Lý thuyết văn hóa – văn minh – đô thị; Thực trạng NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa; Những giải pháp phát triển NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

## II. THỰC TRẠNG NSVHVMĐT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA

### 1. Thực trạng xây dựng thực hiện NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Đô thị Gia Nghĩa đến nay đã có những bước thay đổi lớn. Đây là một đô thị mà về địa lý tự nhiên có một số thuận lợi để phát triển kinh tế, về tình hình phát triển dân cư và dân tộc có nhiều phức hợp, một số đơn vị hành chính vừa mới được thành lập, đặc biệt là tốc độ phát triển nhanh của hệ thống cơ sở hạ tầng và các thành phần kinh tế, văn hoá - xã hội, v.v... đã ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến quá trình *Xây dựng và thực hiện NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa*.

Trên cơ sở thực tiễn những đặc điểm về thành phần dân cư dân tộc, thành phần kinh tế, truyền thống văn hóa và những thành công cũng như hạn chế của phong trào TĐĐKXDĐSVH trong những năm qua và bắt đầu triển khai thực hiện đề án *Xây dựng thực hiện NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa từ năm 2011 đến 2015*, chúng tôi sẽ phân tích làm rõ các nhân tố tác động đến

quá trình thực hiện NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, nhằm cùng với tất cả mọi người có cách nhìn đa chiều và sâu sắc hơn để quá trình xây dựng thực hiện NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đạt hiệu quả, góp phần phát triển quá trình đô thị hóa thị xã Gia Nghĩa.

Các nhân tố tác động đến quá trình thực hiện NSVHVMĐT bao gồm các nhân tố chủ quan và khách quan. Nhân tố chủ quan là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền địa phương các cấp cùng với ý thức của quần chúng của nhân dân trong quá trình thực hiện NSVHVMĐT; nhân tố khách quan là cơ chế của nền kinh tế thị trường cùng với yếu tố tâm lý thực dụng ở con người hiện nay đang phát triển mạnh mẽ.

## **2. Thực trạng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa**

Trong những năm gần đây, nhất là sau khi thành lập tỉnh Đắk Nông, do quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ và việc nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các thành phần cư dân Gia Nghĩa đã tạo thêm những phức tạp và đặt ra nhiều vấn đề mới cho công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

### **a. Vấn đề rác thải;**

Rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình ngày càng nhiều thì sẽ không tự xử lý được. Vì thế dẫn đến một bộ phận nhân dân do chưa ý thức được trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung đã đưa toàn bộ rác thải của gia đình mình ra vị trí công cộng như rìa đường giao thông, chợ, chỗ đất trống,... tạo ra những đống rác ngồn ngồn, làm ô nhiễm môi trường, gây mất cảnh quan đường phố, khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ cộng đồng. Trước thực trạng trên, đầu tháng 9/2004 UBND Thị xã Gia Nghĩa cho phép thành lập công ty Vệ sinh và Môi trường Thị xã Gia Nghĩa nhằm khắc phục tình trạng đống rác thải bừa bãi và tạo sự chuyển biến môi trường khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Trước tình trạng khó khăn chung trong công tác thu gom rác thải và những việc làm được cũng như những việc chưa làm được trong công tác thu gom rác thải, chúng tôi xin đề xuất UBND Thị xã chỉ đạo thống nhất các cấp chính quyền các xã phường, thôn bon, tổ dân phố trong việc quản lý chất thải, trong đó quy định cụ thể đối với việc quản lý hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt. Cụ thể là xây dựng ban hành quy chế quản lý hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt.

### **b. Vấn đề nước thải**

Do nhu cầu phát triển kinh tế, nhiều hộ dân đang mở rộng quy mô chuồng trại nhưng phân và nước thải gia súc chưa qua xử lý thải ra khu vực xung quanh nhà ở, hoặc rãnh nước, cống nước ở trước nhà hoặc sau nhà, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh.

Việc xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi và xử lý chất thải nhà vệ sinh thì trước nhất cần phải có quy định triệt bỏ tập quán đặt đống các phế thải ở các khu vực đất trống hay thải trực tiếp ra suối hồ lân cận. Việc xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật công nghệ xử lý nước thải cần phải nên cân nhắc kỹ càng các điều kiện địa hình, các cấu trúc cơ sở hiện trạng để tránh việc thực thi thất bại, nhất là khi không thể áp dụng đồng bộ do tính cách khác biệt ở điều kiện hạ tầng cơ sở.

### **c. Vấn đề ý thức vệ sinh cộng đồng**

Hiện nay, hiện tượng thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nơi cộng đồng trên đường phố được thể hiện phổ biến qua nhiều hành vi khác nhau. Điều đáng suy nghĩ là những hiện tượng này là những hành vi vô văn hoá nhưng lại khá phổ biến đối với nhiều người. Nguyên nhân bắt nguồn từ ý thức của con người. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới giữ gìn vệ sinh các nơi cộng đồng. Nguyên nhân nữa là do ý thức về vệ sinh của một số người chưa được tốt, có khi rất kém.

Một hiện tượng đáng lưu ý là, hiện nay trên toàn thị xã Gia Nghĩa chưa có nhà vệ sinh cộng đồng.

Nhìn chung, công tác vệ sinh môi trường thị xã còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị Gia Nghĩa.

## **3. Thực trạng văn hóa giao thông đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.**

Văn hóa trong giao thông (VHGT) là văn hóa ứng xử của con người khi tham gia giao thông, là nếp sống ứng xử đúng luật giao thông, là sự nâng cao ý thức của cá nhân và ý thức của cộng đồng khi tham gia giao thông.

### **a. Văn hóa giao thông và những yếu tố tạo thành**

Khái niệm VHGT là sự ứng xử một cách có ý thức và có trách nhiệm của mọi thành viên trong xã hội khi tham gia giao thông hoặc tham gia vào những hoạt động có liên quan đến giao thông để tạo lập nên một môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện và hiệu quả.

Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay có thể nhấn mạnh đến một số yếu tố cơ bản sau: đó là hệ thống luật pháp, cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, chương trình giáo dục đào tạo có nội dung về luật ATGT và đạo đức của người tham gia giao thông, phương tiện tham gia giao thông và ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm, ứng xử có văn hóa của người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông...

### **b. Giải pháp phát triển văn hóa giao thông**

Xã hội cùng chung tay có các biện pháp tác động đến chủ thể người tham gia giao thông.

Xây dựng các mô hình, biểu dương người tốt việc tốt, đồng thời có thi đua, khen thưởng với những cá nhân, đơn vị có thành tích; xử lý nghiêm các vi phạm kết hợp với thông báo về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú, gia đình để cùng giáo dục.

Từng bước tăng cường phát triển hệ thống cơ sở kỹ thuật giao thông.

Trong cuộc vận động xây dựng VHGT hiện nay, với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSGT nói riêng quyết tâm phân đấu làm hết sức mình cùng các cấp các ngành và toàn dân để xây dựng nếp sống VHGT.

#### **4. Thực trạng tình hình giao thông ở Gia Nghĩa hiện nay**

##### **a. Đặc điểm tình hình**

Giao thông nội thị, toàn thị xã hiện có 77,64 km đường đô thị, trong đó đường nhựa đạt 71,2%, đường cấp phối đạt 28,8%. Trong 24 tuyến đường nội thị hiện có có 10 tuyến đường rộng trên 10 mét, còn lại là đường cấp IV. Tổng diện tích đất giao thông là 38,29 ha. Tỷ lệ đất giao thông so với đất nội thị là 14,9% (chuẩn quốc gia là 16%). Thị xã có một bến xe trung tâm với diện tích khoảng 2.300m<sup>2</sup> và một số bãi xe do tư nhân đầu tư với tổng diện tích khoảng 10.000m<sup>2</sup>.

Trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa hiện có 66 tuyến đường phố và trong bản đồ quy hoạch mạng lưới đường phố Thị xã Gia Nghĩa thì có thêm 93 tuyến đường khác.

##### **b. Những mặt tích cực**

Huyện thị trong toàn tỉnh Đắk Nông, Thị uỷ Gia Nghĩa đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 16/9/2011 về việc “*Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo, kiểm chế gia tăng, tiến tới giảm dần TNGT trên địa bàn Thị xã Gia Nghĩa*”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tự giác thực hiện pháp luật giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông trong những năm qua đã giúp cho nhân dân Gia Nghĩa nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, hạn chế và tiến đến giảm thiểu TNGT số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương.

##### **c. Những tồn tại hạn chế**

Tình hình ATGT nhất là TTATGT đường bộ hiện nay ở tỉnh Đắk Nông vẫn còn là những vấn đề rất nóng bỏng, bức xúc cả hệ thống chính trị, cả xã.



CSGT xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn Ph. Nghĩa Thành

Tình hình TNGT phức tạp có lên quan qua từng năm mà nguyên nhân cơ bản là do con người, do cơ sở hạ tầng và phương tiện tham gia giao thông.

#### **5. Thực trạng kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.**

Thực trạng kinh doanh mua bán trên vỉa hè, lòng đường của thị xã Gia Nghĩa diễn ra với những hoạt động mang nét đẹp văn hóa thì ít mà tình trạng lộn xộn phức tạp thiếu văn hóa thì nhiều và thường xuyên hơn. Tùy theo nhóm đối tượng phân thành các nhóm: Các hộ có vị trí kinh doanh cố định theo đường phố, các hộ có vị trí hành nghề cố định theo đường phố, các cá nhân bán hàng theo thời vụ và các cá nhân mua bán hàng rong.

Kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Gia Nghĩa thực ra không phải là nhiều mà chỉ tập trung ở một số khu vực, tuyến đường nhất định, tuy nhiên diễn ra hết sức phức tạp, lộn xộn. Thực trạng ấy có những nguyên nhân khách quan và chủ quan:

**Nguyên nhân khách quan;** Đô thị Gia Nghĩa trở thành đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình phát triển đó, một bộ phận cơ sở hạ tầng cũ như đường sá, cầu cống, nhà cửa, quầy hàng, v.v... không phát triển theo kịp. Mặt khác, lượng người đến cư trú ở Gia Nghĩa ngày càng đông, sức mua ngày càng tăng.



**Nguyên nhân chủ quan;** Tâm lý đôi phỏ của đôi tượng tham gia mua bán trên vỉa hè lòng đường. Quản lý nhà nước còn lỏng lẻo, hình thức xử phạt áp dụng triệt để...

## **6. Thực trạng công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.**

Từ năm 2008 đến năm 2011, tại Gia Nghĩa này đã xảy ra 428 vụ phạm pháp hình sự bao gồm: giết người, cướp giạt tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản (đặc biệt là trộm cắp xe máy), chống người thi hành công vụ, hiếp dâm (có cả hiếp dâm trẻ em) ma túy... Trong đó, số vụ trộm cắp tài sản chiếm tỉ lệ cao nhất (chiếm gần 60%), trộm xe máy, cạy cửa nhà dân là những hành vi cấu thành tội phạm loại này nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu là các đối tượng lười lao động, thích hưởng thụ, ăn chơi, muốn nhanh chóng có nhiều tiền, bị rủ rê, cũng có những người vì quá nghèo khổ nên làm liều; do mặt trái của nền kinh tế thị trường, lối sống thực dụng, đạo đức xuống cấp, tác động của văn hóa phẩm đồi trụy, trò chơi bạo lực, internet; yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây nảy sinh tội phạm chưa được giải quyết... Các vụ giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu do nguyên nhân xã hội phát sinh trong những thời gian dài không được giải quyết triệt để, những mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống, do uống rượu bia không làm chủ được bản thân để dẫn đến hành vi phạm tội.

Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đang được thực hiện dựa trên những văn bản chỉ đạo cũng như thực hiện của UBND thị xã. Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội gồm; Thông qua các kênh thông tin như truyền thanh, truyền hình, viết bản tin... để tuyên truyền giáo dục. Huy động và tổ chức phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh...). Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, công an, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm. Tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, triệt phá các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, quản lý đơn vị, quản lý cán bộ đảng viên ở cơ sở. Phối hợp thực hiện các chương trình, chính sách an ninh xã hội ở xã, phường; tiến hành dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên...

## **7. Thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.**

**Văn hoá ứng xử** là một nghệ thuật nhưng nó không phải đến mức nghệ thuật hoá. Nghệ thuật ứng xử bao giờ cũng xuất phát từ cuộc sống chân thực, lối sống thật thà, thái độ của nhân sinh quan và tâm lí sâu sắc, không rắp tâm

làm những điều mà mình và người khác không mong muốn. Giao tiếp vừa là một nhu cầu, vừa là một nghệ thuật. Vậy làm thế nào để mỗi người có phong cách ứng xử thật văn hoá với đồng người xung quanh? Văn hoá ứng xử bao gồm *văn hoá giao tiếp* và *văn hoá hành động*.

**Văn hóa ứng xử nơi công cộng** là hành vi ngôn ngữ của con người biểu hiện qua giao tiếp ở công cộng. Nó được biểu hiện cụ thể, như: văn hóa ứng xử giữa con người với con người (với bạn bè, với người lớn, với người già, phụ nữ và trẻ em, với người tàn tật...); văn hoá ứng xử của con người khi trong giao thông; văn hóa ứng xử của con người trong rạp hát, trong quán, trong chợ...; văn hóa ứng xử của con người đối với môi trường sống và môi trường thiên nhiên...

**Xây dựng nếp sống văn minh văn hóa ứng xử ở Gia Nghĩa;** việc xây dựng nếp sống văn minh văn hóa ứng xử trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, có thể vận dụng những kiến thức văn hóa giao tiếp trong xã hội. Đó là lí thuyết về các hoạt động giao tiếp trong xã hội; mức độ của hành vi văn minh trong giao tiếp của mỗi người được đánh giá thông qua cấu trúc: Hoạt động giao tiếp trong xã hội (giao tiếp truyền thông, giao tiếp chức năng, giao tiếp tự do), Mức độ của hành vi văn minh trong giao tiếp (Tính chuẩn mực, Tính linh hoạt dựa trên phẩm chất cá nhân)

Các tiêu chí của giao tiếp lịch sự gồm; Văn hoá chuẩn mực, Tự nhiên, Đàng hoàng, Tự tin và Mươi quy tắc trong văn hóa giao tiếp

## **8. Tình hình thực hiện NSVH-VM ĐT ở các xã, phường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa**

Trong quá trình xây dựng đô thị, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành và xây dựng các chương trình xây dựng đô thị văn hóa – văn minh đô thị. Cụ thể Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND ngày 29/7/2010 của Hội đồng nhân dân thị xã Gia Nghĩa V/v thông qua Đề án xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2015, Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 6/5/2011 của Ủy Ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa V/v ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Bước đầu trong xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị đã đạt được một số kết quả như triển khai xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng công cộng, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị xã, phong trào xây dựng nếp sống văn hoá cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nếp sống văn hoá - văn minh trong nhân dân và người lao động, xây dựng đời sống văn hóa và thôn, bon văn hóa, văn hóa kinh doanh, buôn bán và các dịch vụ văn hóa khác...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị trên địa bàn còn những tồn tại hạn chế nhất định như; Công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các phường nội thị còn nhiều bất cập, mật độ thùng rác cũng chưa hợp lí. Công tác quản lí đô thị còn nhiều bất cập, hoạt động kinh doanh buôn bán trên vỉa hè ít nhưng tình trạng chợ tạm trong nội thị. Môi trường tại dân cư trên địa bàn công tác vệ sinh chưa được tốt...

#### **4. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẪM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NSVHVMĐT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA**

Giải pháp quy hoạch, kiến trúc đô thị làm tiền đề vững chắc trong việc xây dựng NSVHVMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Giải pháp phát huy vai trò của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn tôn giáo trong việc xây dựng và thực hiện NSVH-VMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lối sống văn minh đô thị, NSVH-VMĐT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Giải pháp chú trọng xây dựng đời sống văn hóa làm cơ sở để từng bước tạo lập lối sống, nếp sống đô thị theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Giải pháp lồng ghép tiêu chí bảo vệ môi trường vào đề tài xây dựng đề án nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa - giải pháp hiệu quả xây dựng thị xã môi trường.

Giải pháp tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Kết luận**

Xây dựng NSVHVMĐT có ý nghĩa lớn trong việc phát triển đô thị theo hướng bền vững.

*Đô thị* là nơi tập trung dân cư đông đúc, là trung tâm kinh tế, hành chính, chính trị và văn hóa. Đô thị là nơi rất nhạy cảm với việc giao lưu văn hóa trong thời kì hiện đại hóa và xu hướng quốc tế hiện nay.

*Nếp sống* chính là cách thức, hành động, suy nghĩ, hành vi, quy ước cụ thể của cộng đồng, được lặp đi lặp lại nhiều lần.



NSVHVMĐT chính là nếp sống theo các chuẩn mực giá trị của văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị, công nghiệp phát triển.

Thị xã Gia Nghĩa có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa theo kịp và đã có những biểu hiện quá tải.

Một bộ phận người dân, nhất là cư dân ở vùng ven mới chuyển thành nội thị hoặc ở các khu vực nông thôn chuyển đến, cũng như một số bộ phận người dân mới nhập cư, có nhận thức về NSVHVMĐT còn hạn chế do chưa được cung cấp đầy đủ, có hệ thống những kiến thức và lối sống đô thị văn minh hiện đại.

Hệ thống pháp luật và các quy định về văn hóa, văn minh đô thị chưa được đồng bộ, thiếu chặt chẽ dẫn đến việc thiếu các chế tài xử phạt, đồng thời vẫn có lúc, có nơi việc thực thi pháp luật chưa nghiêm chỉnh

Chưa phát huy được vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) trong việc tạo chuyển biến về nhận thức và giám sát hành vi của người dân trong xây dựng NSVHVMĐT.

## **2. Kiến nghị**

Nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của người dân thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ làm cơ sở để hình thành và phát triển ý thức thị dân

Thực thi các chế tài, pháp luật nhằm hạn chế các hành vi vi phạm, tạo tiền đề cho nhận thức mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền trong việc thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về xây dựng NSVHVMĐT

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội.

*(Trong trường hợp quý bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về đề tài hoặc tham khảo báo cáo đầy đủ của đề tài. Vui lòng liên hệ:*

*Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. SĐT: 05013.600.333)*